

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558  
วัน พุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
ณ ห้องประชุมต้นอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชिरารุฒิ นันต๊ะรัตน์	ประธานสภาเทศบาล	นายชिरารุฒิ นันต๊ะรัตน์	
2	นายจำรัส ทองคำ	รองประธานสภาเทศบาล	นายจำรัส ทองคำ	
3	นางสาวคณินนิตย์ พรหมมินทร์	เลขานุการสภาฯ	นางสาวคณินนิตย์ พรหมมินทร์	
4	นายสมพบ มณีคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายสมพบ มณีคำ	
5	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	
6	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	
7	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	
8	นางสมพินธุ์ กิติยศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นางสมพินธุ์ กิติยศ	
9	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	
10	นายสมาน พรหมวิภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายสมาน พรหมวิภา	
11	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายไพฑูรย์ สุวรรณทา	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุรพล วงศ์วัฒน์	นายกเทศมนตรี	นายสุรพล วงศ์วัฒน์	
2	นายบัญญัติ ปันอินทร์	รองนายกเทศมนตรี	นายบัญญัติ ปันอินทร์	
3	นายจินดา สัตนาโค	รองนายกเทศมนตรี	นายจินดา สัตนาโค	
4	นายสมเกียรติ คำใจวัง	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นายสมเกียรติ คำใจวัง	
5	นายบรรจง สมศรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายบรรจง สมศรี	
6	นางศรีมอย ชะเอมทอง	รองปลัดเทศบาล	นางศรีมอย ชะเอมทอง	
7	น.ส.เขมจิรา เนติแพทย์กุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	น.ส.เขมจิรา เนติแพทย์กุล	
8	น.ส.วราภรณ์ มโนจิตต์	ผู้อำนวยการกองคลัง	น.ส.วราภรณ์ มโนจิตต์	
9	นายสมพล บั้งเงิน	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสมพล บั้งเงิน	
10	นายเสรี ว่างแ่	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นายเสรี ว่างแ่	
11	พ.จ.อ.บุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงาน สาธารณสุข	นายบุญเอี่ยม มูลสวัสดิ์	
12	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	นิติกร	ส.อ.เสกสรร ปัญญาวัฒน์	

เริ่มประชุมเวลา	09.00 น. เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาเทศบาลได้นับองค์ประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงได้เชิญประธานสภาเทศบาลเปิดประชุม
เลขานุการสภาฯ	อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558
ประธานสภาฯ	-กล่าวเปิดประชุม -ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยให้กับนายจรูญ ปัญญาเสน สมาชิกสภาเทศบาลฯ -ให้ผู้เข้าร่วมประชุมปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	1.1 ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านห้วยทราย และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. และขอแก้ไขตารางการแจกเบี้ยยังชีพ นายชिरารุณี นันต๊ะรัตน์ รับผิดชอบหมู่ที่ 9 กับหมู่ที่ 7 แก้ไขเป็น นายจำรัส ทองคำ รับผิดชอบหมู่ที่ 7 ,นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ รับผิดชอบหมู่ที่ 2 กับ 19 แก้ไขเป็น นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว รับผิดชอบ หมู่ที่ 19 1.2 แจ้งฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2558
ประธานสภาฯ	-ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ชี้แจงรายละเอียด
ผอ.กองคลัง	-ชี้แจงรายละเอียดฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้  (โปรดพลิก)



- ประธานสภาฯ -ขอบคุณ ผู้อำนวยการกองคลัง
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมตันอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
- ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายยุทธพงศ์ ไวยะกา ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
นายยุทธพงศ์ ไวยะกา -ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 แล้ว บันทึกได้ถูกต้องครบถ้วน และได้เสนอต่อประธานสภาฯ
- ประธานสภาฯ -ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมอีกครั้ง และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
- ขออนุญาตสอบถามนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ เมื่อสมัยประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมานี้ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ขอให้ทุกท่านเปิดไปหน้าที่ 5 นายสมพบ มณีคำ สอบถามต่อระเบียบน้ำบ้านป่าอ้อ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ เป็นท่อระบายน้ำขนาดสูง 0.40 เมตร สอบถามว่าจะมีปัญหาไหมในการระบายน้ำ หากเกิดการอุดตันจะลอกท่อล่างได้หรือไม่ รองประธานสภาฯ ประเด็นท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จะขอยกยอดไปตอบในวาระอื่นๆ ได้ดูแล้วไม่มีตอบ แต่มีตอบในวาระที่ 2 นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย เป็นผู้ตอบ 2) สำหรับท่อระบายน้ำหมู่ที่ 1 ขนาด 0.40 เมตร กองช่างได้ประมาณการและเห็นว่าเหมาะสม เนื่องจากใช้ระบายน้ำฝนเท่านั้น และในส่วนของ การสร้างจะมีบ่อพักในส่วนของการอุดตันคงจะไม่มีปัญหา จะแก้ไขตรงนี้ได้หรือไม่ ไม่ทราบ ว่าท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบของหมู่ที่ 11 หรือว่าของหมู่ที่ 1
- นายสมพบ มณีคำ -คิดว่าน่าจะเป็นการตอบในคราวเดียวกันจึงไม่ได้สอบถามท่านนายกเทศมนตรีฯต่อ เนื่องจากว่าเป็นท่อขนาดเดียวกัน
- ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายกเทศมนตรีฯ -ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ดูหน้าที่ 13 นายประดิษฐ์ นามลักษณ์ การซ่อมบ้านผู้สูงอายุ เป็นงบประมาณของหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แก้ไขเป็นหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
- ประธานสภาฯ -เปิดไปหน้าที่ 6 ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงโครงการปรับปรุงตึกลำน้ำกรรม ข้อความ การปักไม้ยูคาก็จะปักไปตามสภาพพื้นที่และจะใช้เชือกมัดยึดไว้ ขอแก้ไขเป็น การปักไม้ยูคาก็จะปักไปตามสภาพพื้นที่และจะใช้เชือกผูกมัดไว้
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติม หากไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมตันอ้อ 1 เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
- ขอเชิญเลขานุการฯ นบองค์ประชุม
- เลขานุการสภาฯ -มีผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 11 ท่าน
- เลขานุการสภาฯ -มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง  
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
-งดออกเสียง 1 เสียง ได้แก่ (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 การรับรองที่ดิน หมู่ที่ 10

ประธานสภา

-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด

นายกเทศมนตรีฯ

-สืบเนื่องจากนโยบายของฝ่ายบริหารกิติ สมชิกสภาฯ กิติ ที่จะแก้ปัญหาเอกสารสิทธิของพี่น้องประชาชนในตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งเราก็ได้พยายามที่จะหาข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านว่ามีราษฎร ครอบครัวยังขาดเอกสารสิทธิ แต่หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึงจะมีปัญหาในส่วนของที่ดินที่ราษฎรไปอยู่อาศัยไปทับที่สาธารณะประโยชน์ซึ่งทางหมู่บ้านได้ประสานมายังเทศบาลเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป ซึ่งฝ่ายบริหารได้เคยให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาไปแล้วครั้งหนึ่ง และทางนายอำเภอเมืองเชียงรายได้มีหนังสือมายังเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ขอให้เทศบาลพิจารณาให้ความเห็นที่ดินบริเวณที่ราษฎรทั้ง 53 รายขอออกโฉนดว่าที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่ประการใด ผลเป็นประการใดแจ้งให้อำเภอเมืองเชียงรายทราบด้วย เพื่อจักได้แจ้งผลให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นในวันนี้นี้จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาว่าที่อยู่อาศัยของราษฎร ในหมู่ที่ 10 ทั้ง 53 ราย เป็นที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่อย่างไร จะขอมติรับรองหากที่ดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์

ประธานสภา

-คณะติดตามเอกสารสิทธิของราษฎรที่ตกหล่น ประกอบด้วย นายจรัส ทองคำ นายสมพบ มณีคำ และนางสมพินธุ์ กิตยศ ได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานที่ดินมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ขอเชิญตัวแทนทั้ง 3 ท่านได้ชี้แจง ประกอบภาพนำเสนอ

นายสมพบ มณีคำ

-ในนามตัวแทนของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย มีข้อมูลช่วยการพิจารณาในครั้งนี้ สืบเนื่องด้วยเริ่มต้นมีการเรียกร้องจากชาวบ้านว่าที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งได้เข้าอยู่อาศัยมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เนื่องด้วยทางชาวบ้านได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งไปยังส่วนราชการหลายๆ แห่งในส่วนของบ้านป่าตึง หมู่ที่ 10 ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้เนื่องจากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ขณะนี้เป็นสภาพพื้นที่ข้อสังเกตได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด ยอดจำนวนผู้เดือดร้อนตามหนังสือ จำนวน 53 ราย แต่ข้อมูลตามเอกสารที่แจกไป มีจำนวน 55 รายเป็นคร่าวๆ อยู่ในโซนของบ้านป่าตึง หมู่ที่ 10 หมวดพัฒนาบ้านบดออยส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ ตามเอกสารที่แจกไปจะมีที่ดินสาธารณะประโยชน์อยู่ 3 แปลง แปลงแรกที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านป่าตึง หมู่ที่ 10 เป็นที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัยเดิม มีเนื้อที่ 8 -2-41 ไร่ ด้านหน้าติดถนน ด้านข้างมีถนนตัดผ่านทั้งหมด อีกแปลงเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)ของแปลงบ้านป่าตึง หมู่ที่ 10 มีแนวเขตที่ชัดเจน ต่อไปแปลงที่ 2 เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ของบ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ทุกคนคงแปลกใจว่าที่ดินของหมู่ที่ 12 จึงไปอยู่ในหมู่ที่ 10 เนื่องจากการแบ่งสันปันส่วนในการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 11-1-68 ไร่ ขณะนี้ปลูกมันสำปะหลัง ด้านหน้าเป็นถนนออกไปตลาดประตูอ้อ ด้านข้างเป็นถนนเข้าไปทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัยเดิม เป็นถนนรอบทุกด้าน อีกแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ตั้งมาบนสถานใช้ร่วมกันระหว่างหมู่ที่ 10,11,12,21 มีเนื้อที่ประมาณ 32-1-8 ไร่ แนวเขตชัดเจน ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยในการรื้อรั้วทุกด้าน ด้านข้างติดกับที่ครอบครองเป็นสวนสัก เมื่อวันที่ 4 มีการประชุมทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างท้องที่ท้องถิ่นและชาวบ้านนำโดยกำนันตำบลป่าอ้อดอนชัย นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย ปลัด ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯ ได้เข้าไปร่วมทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มีข้อมูลนำเสนอให้เห็นภาพว่าแนวเขตมีแนวเขตที่ชัดเจน มีถนนตัดผ่านทุกด้าน

มีข้อมูลชี้แจงให้ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาได้รับทราบคร่าวๆ เพื่อพิจารณารับรองที่ดินของชาวบ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในนามตัวแทนของชาวบ้านก็ขอขอบคุณคณะฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา ไว้ล่วงหน้า

ประธานสภา

-ขอขอบคุณนายสมพบ มณีคำ

-จะนำเรียนทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ว่าทำไมที่ดินของบ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 จึงอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 10 จะทำความเข้าใจเมื่อก่อนสมัยพ่ออยู่หนานพรม เป็นกำนัน ได้จับจองแต่ละหมู่บ้านไว้ในส่วนของที่เส้นสายสีเหลืองๆ จะอยู่ตรงด้านหน้าจะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่ที่ 12 แต่ว่าเมื่อประมาณ พ.ศ.2532 ได้มีการตัดถนนผ่านออกไปทางตลาดประตูล่อ ผ่านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัยเดิม จริงๆ ถนนเส้นเดิมคือสายในที่ทะลุถึงบ้านประตูล่อ ตามที่นายสมพบ มณีคำ ได้นำเรียนไปที่ผ่านมาเป็นที่ปลูกสร้างของพี่น้องราษฎรใน หมู่ 10 บ้าง และหมู่ที่ 21 บ้าง โดยเฉพาะที่บ้านของนายสุริยา แสงสุข เป็นที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านสันทรายยาวเดิม แต่ว่าเขาดำเนินการขอเอกสารสิทธิได้เมื่อก่อน ตามที่นายสมพบ มณีคำ ได้นำเสนอทางเพาเวอร์พอยส์ไปนั้น มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม สำหรับที่สาธารณะประโยชน์ เหมือนกับที่นายสมพบ มณีคำ ได้นำเสนอไปว่าแปลงติดๆ กันเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นที่ฉาบถนนหรือว่าที่สาธารณะประโยชน์ของบ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 อันนี้ก็ติดกัน ซึ่งถนนที่ตัดผ่านเข้าไปป่าช้า จากบ้านประตูล่อ หมู่ที่ 21 บริเวณหน้าบ้านนายสุริยา แสงสุข และนายสุริยา แสงสุข ได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 จะขอตัดถนนผ่าน เพราะว่าเมื่อก่อนจะไปฉาบถนนต้องอ้อมไปทางบ้านประตูล่อ หมู่ที่ 21 ผ่านหน้าสิงห์ปาร์ค หรือไม่ก็ขอย้างที่ทำทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัยเดิม ทางคณะกรรมการบ้านสันทรายยาวเห็นชอบจะยกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ทางด้านสวนสัก ประมาณ 4 เมตรให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ของหมู่ที่ 21 นำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

-มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการสภา

-เรื่องที่ดิน ของหมู่ที่ 10 เชื่อว่าสมาชิกสภา หลายคนได้ฟัง ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่บ้านป่าตั้ง หมู่ที่ 10 ทางกำนันตำบลป่าอ้อดอนชัย นายกเทศมนตรีฯ ก็รับทราบปัญหาพอสมควร วาระที่เข้ามาคือ รับรองเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลต่างๆ และให้ผ่านขั้นตอนที่ประชุมสภาฯ ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องหากสมาชิกท่านอื่นเข้าใจตามนี้ก็คงจะขอมติและขอรับรองในที่ประชุมเลย

ประธานสภา

-คือจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบเกี่ยวกับที่ดินตรงนี้ไม่เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย จะขอผ่านที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับขอเอกสารสิทธิในลำดับต่อไป สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงจะเข้าใจ

-มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

นายจรัส ทองคำ

-ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้นำเสนอไปท่านบอกว่าที่สายๆ (เพาเวอร์พอยส์) แต่เดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 12 คิดว่าเป็นประเด็นใหม่ที่พี่น้องสมาชิกสภาฯ จะต้องมาพิจารณากันแล้วว่าจริงๆ แล้วเป็นที่สาธารณะประโยชน์จริงหรือไม่ เพราะว่าท่านประธานสภาฯ ได้เปิดประเด็นมาแล้วว่าแต่เดิมเป็นที่สาธารณะบ้านสันทรายยาว แล้วที่ประชุมจะพิจารณากันอย่างไร เพราะว่าท่านประธานสภาฯ เปิดประเด็นใหม่

ประธานสภา

-ไม่ใช่เป็นประเด็นที่จะมาถกเถียงกันตรงนี้ คือนำเรียนชี้แจงให้ทราบว่าคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเป็นที่จับจองของแต่ละหมู่บ้านไปดูแล ระยะเวลาหลังมาจะมีการตัดถนนคนเก่าคนแก่ล้มหาย

/-7- ตายจากไป...

ตายจากไปก็มีชาวบ้านได้เข้าไปจับจองสุดท้ายก็เป็นแนวเขตแบบนี้ ทางบ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไร เป็นการนำเรียนไปคร่าวๆ ว่าอดีตเป็นอย่างไร ไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องนำมามีปัญหา จะขอมติรับรองของหมู่ที่ 10 จะไม่โยงไป

นายจำรัส ทองคำ

-ชี้แจงเพิ่มเติมที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 10 (นำเสนอเพาเวอร์พอยส์) จำนวน 3 แปลงได้แก่ ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ตั้งมาบนสถานที่ใช้ร่วมกันระหว่างหมู่ที่ 10,11,12,21 ที่สาธารณะประโยชน์บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 และที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านป่าตึง หมู่ที่ 10 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัยเดิม มีข้อสังเกตประเด็นที่ 1 มีพี่น้องชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ เนื่องจากเป็นที่สาธารณะประโยชน์ แต่มีบางครัวเรือนที่ออกโฉนดแล้ว คิดว่าหากเป็นที่สาธารณะประโยชน์จริงคงจะไม่มีใครสามารถออกโฉนดได้ ประเด็นที่ 2 มีบางพื้นที่ไม่ได้เขียนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ แต่มีประชาชนไปขอแล้วไม่สามารถออกได้หลายราย แต่ล่าสุดได้ไปร่วมพิธีเปิดโครงการเลี้ยงไส้เดือน มีช่างมารางวัดเตรียมออกโฉนด (บริเวณสี่เหลี่ยม)ของนายเพชร ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าคงไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์ ที่สาธารณะประโยชน์ หากผลทางกฎหมายแล้วจะมีเลข มีรหัส แต่ที่นี่ไม่มีเลข ไม่มีรหัส มีแต่คำว่าสาธารณะประโยชน์ติดแผนที่อย่างเดียว

-เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ได้ให้คำแนะนำว่าให้ทำประชาคม ให้ที่ประชุมประชาคมรับรองว่าที่ดินบริเวณนี้ไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านเห็นชอบว่าไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์ของนายทุน ด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนเมื่อคราวประชุมสภาฯ เมื่อสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 ได้ทำตามกฎหมายของที่ดินแล้วส่งเรื่องไป แต่ที่ดินจังหวัดไม่ยอมให้พิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่ที่ดินสาธารณะประโยชน์เท่านั้น สรุปแล้วการลงมติให้ระบุว่าไม่ใช่ที่สาธารณะประโยชน์ ในส่วนของที่ดินตกหล่น ชั้นแรกจะให้ที่ดินของบ้านป่าตึง หมู่ที่ 10 แล้วเสร็จ หลักจากนั้นหากเจ้าพนักงานที่ดินจะมาก่อรังวัดก็จะดำเนินการพร้อมกับที่ดินที่ตกหล่นในเขตพื้นที่ตำบลต่อไป หลังจากนั้นก็จะดำเนินการที่ดิน 3-4 หมู่บ้านพื้นที่โซนด้านในเขต 2 ต่อไป

นายบัญญัติ ปันอินทร์

-ขอเสริมนายจำรัส ทองคำ ที่ว่าที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ มีอยู่ 3 จุด เพราะฉะนั้นที่ชาวบ้านอาศัยไม่ได้มีการรื้อถอนแต่อย่างใด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 บ้านป่าอ้ออยู่ที่หน้าตุ้ยยามด้านหลังทั้งหมด บ้านสันทรายยาว หมู่ที่ 12 แบ่งที่ดินบริเวณฉาบบนสถาน บ้านป่าตึง ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อดอนชัยเดิม ส่วนที่เหลือเป็นของชาวบ้าน มีคนเฒ่าคนแก่เล่าต่อกันมาว่าได้อยู่อาศัยมานานแล้ว

ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีจะขอมติรับรองว่าราษฎร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าอ้อดอนชัย ที่ตั้งรกรากครัวเรือนอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่รื้อถอนที่สาธารณะประโยชน์ เป็นที่อยู่อาศัย

-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
-งดออกเสียง ไม่มี

### 3.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักบ้านร่องซุ่น หมู่ที่ 1

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด  
นายกเทศมนตรีฯ -ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก บ้านร่องซุ่น หมู่ที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก บ้านร่องซุ่น หมู่ที่ 1 จำนวน 52,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 10 เมษายน 2558

#### คำชี้แจงเดิม

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 25 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 3 บ่อ ที่พิกัด UTM 47 Q 0580081.06 2192232.36 Datum Line WGS 84 ตามแบบเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

#### คำชี้แจงใหม่

เพื่อเป็นค่าวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความยาว 30 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 4 บ่อ ตามแบบเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง

สืบเนื่องมาจากว่าแต่เดิมหากเป็นการวางท่อ ขนาด 0.40 เมตร จะทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นและไปเกิดขวางหรือทำให้ถนนเดิมเกิดความเสียหาย ทว่าปัญหาตรงนี้เกิดจากน้ำท่วมซึ่งเกิดจากฝนตกเท่านั้น หากเปลี่ยนขนาดเป็นท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว แล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำยังคงประสิทธิภาพเหมือนเดิม จึงขอเสนอท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม  
-สอบถามนายกเทศมนตรีฯ ว่าท่อ PVC สามารถใช้แรงดันทำความสะอาดได้ไหม  
นายกเทศมนตรีฯ -สำหรับท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว สามารถแก้ปัญหาในการระบายน้ำได้และเพื่อสะดวกในการวางท่อเวลามีสิ่งปฏิกูลอุดตัน สามารถใช้รถดับเพลิงฉีดล้างได้  
นายจรัส ทองคำ -กรณีของหมู่ที่ 1 เดิมวางท่อ คสล. แล้วมาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ดูจำนวนเงินเท่าเดิม ไม่ทราบว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ท่อ PVC น่าจะมีราคาถูกกว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร หรือว่าคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงด้วย  
ผอ.กองช่าง -จากสภาพเดิมของโครงการวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ครั้งแรกคิดวางแนวด้านขวามือ (ตามภาพ) ติดกับรั้วกาแฟ จะมีบ่อพักเดิมมี 4 บ่อ ได้ไปประสานกับเจ้าของร้านกาแฟ เขาไม่ยอมเพราะว่าได้ปลูกไม้ประดับตามแนวรั้วไว้ จึงเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว หักมาทางซ้ายมือจะยาวกว่าจะมีบ่อพักอยู่ทางด้านขวา ราคาท่อ PVC ความหนาอยู่ชั้น 8.5 ราคา 500 กว่าบาทต่อเมตร ความยาว 30 เมตร จากของเดิมยาว 25 เมตร มีบ่อพัก มีเทผิวคืนให้เหมือนเดิม ราคาจึงเท่าเดิม

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หากไม่มีจะขอมติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ  
ชี้แจงโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพักบ้านร่องขุน หมู่ที่ 1  
-ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ -มติที่ประชุม -เห็นชอบ 11 เสียง  
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
-งดออกเสียง ไม่มี

### 3.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

ประธานสภาฯ -ขอเชิญรองปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด  
รองปลัดเทศบาล - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(1)ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ (2)รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  
กรรมการ (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน กรรมการ (4) ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน กรรมการ (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่  
ผู้บริหารคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการ (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม  
ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน กรรมการ (7) ปลัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน  
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา
- (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน
- (4) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (5) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
กรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก

อีกได้

การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ  
ต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม

ทั้งนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นเดิมที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้ครบ  
วาระสองปีแล้ว ได้แก่

1. นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ
2. นายสมทบ มณีคำ
3. นายจรูญ ปัญญาเสน

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

/-10-ประธานสภาฯ...

ประธานสภาฯ -สอบถามว่าเสนอคนเดิมจะได้หรือไม่

รองปลัดเทศบาล	-ได้
ประธานสภาฯ	-ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ 1 ท่าน รับรอง 2 ท่าน
นายไพฑูริย์ สุวรรณทา	-เสนอ นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ เป็นคณะกรรมการ
นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	-รับรองนายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ
นายยุทธพงศ์ ไวยะกา	-รับรองนายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ
นายสมาน พรหมวิภา	-เสนอนายสมพบ มณีคำ เป็นกรรมการ
นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ	-รับรองนายสมพบ มณีคำ
นายไพฑูริย์ สุวรรณทา	-รับรองนายสมพบ มณีคำ
นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว	-เสนอนายยุทธพงศ์ ไวยะกา
นางสมพินธุ์ กิตติยศ	-รับรองนายยุทธพงศ์ ไวยะกา
นายพรศักดิ์ ไชยชมภู	-รับรองนายยุทธพงศ์ ไวยะกา
ประธานสภาฯ	-สรุปคณะกรรมการ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1)นายทรงวุฒิ แก้วสิทธิ 2)นายสมพบ มณีคำ 3)นายยุทธพงศ์ ไวยะกา

### 3.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองช่าง

ประธานสภาฯ	-ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรีฯ	-ขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองช่าง โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท คงเหลือ 6,874 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนเพิ่ม 40,000 บาท โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท คงเหลือ 101,090 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด 40,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น -เหตุผล สืบเนื่องมาจากว่าปัจจุบันค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คงเหลือ 6,874 บาท และปัจจุบันได้รับรถแทรกเตอร์เพิ่มมาอีก 1 คัน ต้องใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การเปลี่ยนของเหลวในรถ ซึ่งครบ 100 ชั่วโมงแล้ว ทำให้งบประมาณที่เหลือไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนเพิ่มอีก 40,000 บาท
ประธานสภาฯ	-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หากไม่มีจะขอมติระเบียบวาระที่ 3.4 การขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ กองช่าง
เลขานุการสภาฯ	-ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ 11 เสียง -ไม่เห็นชอบ ไม่มี -งดออกเสียง ไม่มี

/-11- การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย...

### 3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โครงการทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18

ประธานสภาฯ -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด  
นายกเทศมนตรีฯ -การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โครงการทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายสำหรับทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 จำนวน 51,000 บาท

เพื่อเป็นค่าทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ชร 1007 (หนองคือเวียงสาธารณประโยชน์) เพื่อป้องกันการบุกรุก เนื้อที่ดินรวมตาม (นสล.) ประมาณ 102 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา โดยทำการปรับเกลี่ยวัชพืช และตัดดินขึ้นรูปถนน ความกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาว 560 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

(แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558 – 2560) หน้า 38 ลำดับที่ 63

#### โอนลด

-แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ 501,250 บาท  
งบประมาณคงเหลือ 407,650 บาท ขอโอนลด 51,000 บาท

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยต่อไป

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม  
-ขอให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจงตามเพาเวอร์พ้อยส์  
ผอ.กองช่าง -สำหรับโครงการจัดทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก เป็นการปรับเกลี่ยวัชพืชและตัดดินขึ้นรูปถนน ความกว้างเฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ความยาว 560 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร เนื่องจากมีราษฎรหรือผู้มีที่ดินข้างเคียงได้ถางหญ้าแล้วก็เหมือนกับจะรุกล้ำพื้นที่ จึงเป็นการป้องกันไว้ก่อนและเพื่อการสัญจรรอบๆ หนองน้ำ จะมีการขุดหลุมปลูกต้นไม้รอบๆ หนองน้ำ เพื่อเป็นร่มเงา การขุดหลุมปลูกต้นไม้ขนาด 40X40 เมตร ระยะห่าง 20 X 20-25 เมตร ตามสภาพ ส่วนต้นไม้ริมตลิ่งจะเอาออก แล้วขึ้นรูปถนนรอบๆ ความยาว 560 เมตร ฝั่งของอีกด้าน เพราะว่าตรงนั้นจะมีที่สาธารณะประโยชน์อีกแปลงรถสามารถวิ่งข้ามบริเวณท่อ คสล. ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ระหว่าง 2 หนองเชื่อมต่อกันได้ ขับรถผ่านเข้าไปได้  
ประธานสภาฯ -ทำแนวกันไว้เผื่อจะมีราษฎรบุกรุก จึงทำแนวกันไว้ ยาว 560 เมตร ตามที่นำเสนอตามเพาเวอร์พ้อยส์

เลขานุการสภาฯ -การขออนุมัติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โครงการทำแนวเขตที่สาธารณประโยชน์  
/-12- บ้านป่าดิงงาม...

บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 เรียนถามว่าการใช้งบประมาณ ประเภทเงินสำรองจ่าย ตามที่เข้าใจ การจะใช้งบสำรองจ่ายต้องเป็นประเภทจำเป็นเร่งด่วน แต่ว่าการทำแนวเขตจริงๆ แล้วน่าจะตั้ง

โครงการไว้ แต่ไม่ใช้งบประมาณจากเงินสำรองจ่าย อาจจะยกตัวอย่างการใช้งบสำรองจ่าย  
จำเป็นเร่งด่วน ก็อดคิดถึงถนนเส้นทางที่ผ่านตำบลที่มีน้ำขัง ตอนนั้นเราบอกว่าถ้าเราจะใช้ต้อง  
รอให้เร่งด่วน จำเป็น ไม่เห็นนางบประมาณตรงนี้มาใช้ก็เลยแปลกใจว่างบสำรองจ่ายกับแนวเขต  
กันถนนผ่านตำบลตรงไหนสำคัญเร่งด่วนกว่ากัน อยากเรียนถามท่านประธานสภาฯ ว่าถนนสาย  
ผ่านตำบลนั้น จำเป็นเร่งด่วนไหม เพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ก็คงจะฝากทานท่านประธานสภา  
ฯ ช่วยพิจารณาว่าการใช้งบเงินสำรองจ่ายถูกต้องหรือไม่

ประธานสภาฯ

-ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจง

นายกเทศมนตรีฯ

-สืบเนื่องมาจากถนนสายตำบล บริเวณบ้านสันกลาง หมู่ที่ 13 ในส่วนของฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มี  
นอนใจ พยายามหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหา เท่าที่ประมาณการคร่าวๆ จะใช้งบประมาณ  
จำนวน 140,000 บาท แก้ไขโดยการวางท่อขนาด 0.40 เมตร เพราะฉะนั้นก็เลยคิดกับ  
ปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณว่าน่าจะมีแนวทางที่จะใช้เงินตัวอื่นได้ เงินในส่วนนี้ก็  
จะกันไว้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสำนักงานของเราหรือเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะด่วน หรือว่ามีความ  
จำเป็นถึงจะใช้เงินในส่วนนี้ ในส่วนของที่สาธารณชนหนองคือเวียงนั้น ขออนุญาตได้นำเรียนต่อที่  
ประชุมว่าสืบเนื่องจากงบประมาณที่ใช้ก็ไม่ได้มากมายอะไร แต่ถ้าเราไม่ดำเนินการทั้งปัญหาไว้ไม่  
แก้ไข คิดว่าในอนาคตจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว จะทำให้ในส่วนของกรูก้ำของเอกชนที่เคยเกิดขึ้น  
มาแล้วอีกฟากทางด้านทิศเหนือ ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งที่เจ้าของที่บอกว่าถ้าหากเทศบาลฯ  
หรือทางตำบลจะทำถนน ก็จะทำให้แต่ในทางปฏิบัติเขาจะพยายามที่จะทำรั้ว วางเครื่องสูบน้ำซึ่ง  
ค่อนข้างที่จะถาวรและพยายามแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ เพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ปัญหา  
เหล่านั้นเกิดขึ้นอีกกับหนองคือเวียง จึงขอใช้งบประมาณประเภทเงินสำรองจ่าย ในส่วนของถนน  
หมู่ที่ 13 ก็จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณจากส่วนอื่น ขออนุญาตนำเรียนต่อที่  
ประชุม

ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นางสาวคณินดิษฐ์ พรหมมินทร์ คงจะเข้าใจ  
-ขอเชิญรองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

-ในส่วนของกาใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทเงินสำรองจ่าย ในเทศบัญญัติ การจัดทำงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 คำชี้แจงงบประมาณกำหนดรายละเอียดไว้ว่า เพื่อใช้จ่าย  
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตาม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2072 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 งบประมาณตั้ง  
ไว้ 501,250 บาท งบประมาณคงเหลือ 400,000 กว่าบาท เงินที่คงเหลือนี้ในส่วนของฝ่ายประจำ  
แล้วอยากจะถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการนี้ ให้สงวนไว้ใช้จ่ายสำหรับที่จำเป็นจริงๆ ได้ปรึกษ  
ากับผู้อำนวยการกองคลังและผู้อำนวยการกองช่างแล้ว ผู้อำนวยการกองช่าง มีความเห็นว่าควร  
จะสงวนเงินสำรองจ่ายนี้ไว้ และจะหาเงินงบประมาณมาโอนเป็นค่าใช้จ่ายในการเนินโครงการทำ  
แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอไป

ประธานสภาฯ

-สรุปว่าเงินสำรองจ่าย ให้ยังคงไว้ก่อน ไว้ใช้จ่ายในเหตุจำเป็นและฉุกเฉินจริงๆ

เลขานุการสภาฯ

-ขอขอบคุณรองปลัดเทศบาล ที่ได้ชี้แจงให้ความกระจ่าง เท่าที่ได้ไปรับการอบรมการใช้จ่ายเงิน  
ประเภทสำรองจ่าย น่าจะเป็นรายละเอียดดังแจ้ง แต่จริงๆ แล้วที่ฝ่ายบริหารจะใช้งบประมาณ  
ส่วนนี้ ถ้ามัวจำเป็นไหมมันก็จำเป็น แต่น่าจะเอางบประมาณจากตัวอื่นจะถูกต้องกว่า แต่ว่าทาง

/-13-เร่งด่วน...

เร่งด่วน ทางฉุกเฉิน ความจำเป็นรายละเอียดต่างๆ ที่รองปลัดเทศบาล กล่าวมา ซึ่งตรงกับความ

จำเป็นของถนน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 13 ไม่ได้เรียกร้องที่จะเอาอะไรมากมาย ตรงนี้มันเร่งด่วนทำให้การสัญจรของประชาชน แกวบ้านก็มองว่าสมาชิกสภาฯ ไม่เห็นหรืออย่างไร ทำไมปล่อยให้ น้ำท่วมขังอย่างนี้ ในฐานะตัวแทนของชาวบ้านอยากจะแก้ไขปัญหาดังนี้มานำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้ว แต่ว่าการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ จะดำเนินการหรือไม่ หากไม่ได้รับการแก้ไขตรงนี้ก็จะต้องไปตอบคำถามให้พี่น้องประชาชนตามความเป็นจริง แต่ว่างบประมาณเรามีอยู่แล้ว ความจำเป็นพี่น้องประชาชนสัญจร อยากฝากท่านประธานสภาฯ ได้โปรดพิจารณาและแก้ไขด่วน เพราะน้ำเริ่มขังหลายจุด แต่ที่จะเป็นเร่งด่วนมี 2 จุด คือแกวซอยบ้านจัดสรร และหน้าวัดสันทรายน้อยเวลารถสัญจรไป-มา ทำให้น้ำกระทบไปถึงคนอื่นที่สัญจรด้วย โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์

ประธานสภาฯ

-ตามที่เห็น มันมีความจำเป็นจริงๆ ก่อนที่จะมีการถมดินก็ไม่มีปัญหา หลังจากที่มียานพาหนะถมดินไม่ได้คำนึงถึงทางระบายน้ำเดิมที่มีอยู่เมื่อก่อน เลขานุการสภาฯ เกรงว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ฝากไว้กับคณะผู้บริหาร กองช่าง ซึ่งได้พูดคุยกันมาหลายครั้งแล้ว

-ขอเชิญนายจรัส ทองคำ

นายจรัส ทองคำ

-ในส่วนของการทำงานแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 18 ให้ตกลงกันว่าจะเอาอย่างไร ให้ชี้แจงในส่วน หมู่ที่ 13 วันนั้นที่เราได้ประชุมร่วมกับกลุ่มแม่บ้านได้คุยกัน ทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 2 ก็เข้าใจว่าประเด็นปัญหาจริงๆ เกิดจากผู้รับเหมาเจ้าของที่ดินไปถมที่ แต่ก่อนที่จะถมดินเป็นลำเหมืองตอนหลังไปถมลำเหมืองแล้วน้ำไม่มีที่ระบาย จึงท่วมบริเวณนั้น นี่คือนต้นเหตุของปัญหา จริงๆ แล้วปัญหาไม่ได้เกิดจากพี่น้องประชาชน จากเทศบาลฯ เกิดจากเจ้าของที่ดินที่ไปถมที่แล้วอาจจะไม่ได้ขออนุญาตอะไร จู่ๆ ก็ถม ได้พูดคุยในส่วนของที่ประชุมท่านนายกเทศมนตรีฯ ก็ได้รับปากว่าจะไปดูแลจริงๆ แล้วก็ไปเหตุจำเป็นเร่งด่วนประมาณหนึ่ง แต่อยากชี้ประเด็นว่า ปัญหาเกิดจากสาเหตุที่ผู้รับเหมาไปถมที่แล้วไม่ได้ขออนุญาต เท่าที่รับฟังมาจู่ๆ ไปถมที่เลยแล้วเกิดปัญหา แล้วจะให้เทศบาลตำบลป่าอ้อตอนช้ายไปแก้ไขเร่งด่วน เพราะฉะนั้นแล้วเป็นปัญหาร่วมกันระหว่างเทศบาลฯ กับผู้รับเหมา กับเจ้าของที่ดิน จริงๆ แล้วอยากให้ผู้รับผิดชอบโครงการตรงนั้นช่วยดูแลแก้ไขโยนให้เทศบาลฯ รับผิดชอบ แล้วทำให้ประชาชนเข้าใจว่านี่แหละคือปัญหาของเทศบาลฯ จริงๆ แล้วเป็นปัญหาร่วมกันแม้กระทั่งชาวบ้านขณะที่เจ้าของที่ดินกำลังถมดินแล้วไปถมลำเหมืองชาวบ้านต้องสงวนสิทธิของตนเองว่าที่บริเวณนั้นเป็นลำเหมือง ไม่ใช่ปล่อยให้เขาถมร่องน้ำแล้วเป็นปัญหาคาราคาซังมาถึงทุกวันนี้ บางครั้งชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านต้องช่วยกันดูแล นี่คือนสาเหตุที่ได้พูดคุยและทำความเข้าใจกันในวันนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลฯ จะปิดความรับผิดชอบไม่ได้ เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหายอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่าง คงจะมีปัญหาตามมาอีกหลายแห่ง จะถมโดยไม่ได้ขออนุญาตไปถมรูกลำลำเหมือง ทำให้ลำเหมืองหายไปน้ำท่วม ขอให้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาคงจะต้องช่วยกันแก้ไขระหว่างเทศบาลฯ กับเจ้าของโครงการ อยากให้สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันทำความเข้าใจกับประชาชน ไม่ใช่มาเคี้ยวเข็ญกับเทศบาลฯอย่างไร ช่วยทำความเข้าใจด้วย

ประธานสภาฯ

-เพิ่มเติมนายจรัส ทองคำ ฝากไว้เป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งจริงๆ แล้วน่าจะเป็นการทำความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหาร ปลัดเทศบาลและผู้นำชุมชน ทางผู้รับเหมาหรือเอกชนที่จะมาถมดินเข้าใจอย่างเดียวกันได้แจ้งกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว ฝากท่านนายกเทศมนตรีฯ ประสานไปยังผู้นำชุมชนด้วย

นายจรัส ทองคำ

-กรณี หมู่ที่ 13 จริงๆ แล้วตนเองเป็นคนนอกน่าจะให้นายยุทธพงศ์ ไวยะกา ชี้แจงว่าต้นสายปลายเหตุ

- ประธานสภาฯ - ฝากนายยุทธพงศ์ ไวยะกา ว่าความเข้าใจของคนที่มาซื้อที่ถมที่เหมือนกับประเด็นที่ได้ฝากไว้ว่า ได้ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ใหญ่บ้านอนุมัติแล้วจึงดำเนินการ ขอเชิญนายยุทธพงศ์ ไวยะกา ชี้แจงรายละเอียด
- นายยุทธพงศ์ ไวยะกา - แรกเริ่มเดิมทีเป็นที่นาแปลงที่ถมเป็นบ้านจัดสรร มีร่องน้ำอยู่ ขณะนั้นอยู่ในความปกครองนาย บุญเสริม นันทชัย กำนันตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยนั้นยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล คงจะไม่ พิถีพิถันในเรื่องของระเบียบก็ขออนุญาตจากกำนันฯ แล้วถมดินโดยไม่คำนึงถึงร่องระบายน้ำ สาธารณะประโยชน์ เรื่องไปถึงขั้นนี้แล้วเหมือนกันที่นายจรัส ทองคำ ได้พูดไปมาทำความเข้าใจ ระหว่างเทศบาลฯ กับผู้รับเหมาคงจะเป็นอย่างนั้น จะโยนปัญหาโดยตรงให้กับเทศบาลฯ จะไม่ โดยตรงแต่จะปฏิเสธคงไม่ได้ เพราะฉะนั้นคงจะมาทำความเข้าใจทั้งผู้รับเหมาทั้งเจ้าของที่ดิน พร้อมกับเทศบาลฯ
- ประธานสภาฯ - ขอเชิญนายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ
- นายจินดา สัตนาโค - ขออนุญาตท้าวความเมื่อปลายปีที่ผ่านมาช่วงใกล้ฤดูฝนได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากได้รับ มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ ให้ประสานกับเจ้าของที่ดินรายสุดท้ายติดกับอู่ซ่อมรถ ซึ่งเป็นทางที่ระบายน้ำลงมาเจ้าของที่ก็เข้ามาดำเนินการโดยนำแม่โคโร โดยการกำกับดูแลของ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 แต่ช่วงนั้นปลายฝนพอดี คิดว่าปัญหาจะหมดไปแล้วเนื่องจากหมดช่วงน้ำ ปี นี้ปัญหาเก่ามาอีก ทราบทีหลังว่ามีกรณีไม่เข้าใจกันขณะที่นำรถมาขุดลอกร่องน้ำทราบที่มีการ ทะเลาะกันระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงคงจะเป็นประมาณแนวรั้ว จึงยุติการขุดเข้าใจว่าประมาณนี้
- ประธานสภาฯ - พื้นที่ในหมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 12 เขายืนยันแล้วว่าในแนวรั้วคงจะตั้งอยู่ในท่อระบายน้ำเดิม แล้ว ทางผู้รับเหมาไปถมแล้วเกิดปัญหานี้ขึ้นมาไม่เข้าใจกันเกิดการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อย คงจะ เข้าใจกันในส่วนของมีเพิ่มเติมไปแทรกในส่วนที่เราจะขอมติในส่วนของการขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ่ายโครงการทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18
- นายกเทศมนตรีฯ - ทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ บ้านป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้เพิ่มเติม - ในส่วนของการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ บ้าน ป่าดิงงาม หมู่ที่ 18 ในส่วนของการโอนลดจะให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงว่าจะไม่ใช่เงินสำรอง จ่าย จะใช้ในส่วนของกองช่างเอง ขออนุญาตให้ ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจง
- ขออนุญาตได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบ ปัญหาตรงนี้ได้ปรึกษาหารือกับทางกองช่างกับ ปลัดเทศบาล มาโดยตลอด สรุปคือได้พยายามไม่ใช้งบประมาณมากเกินไปประมาณ 50,000 – 60,000 บาทแต่กับท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณซึ่งมีประสบการณ์ พยายามมอง งบประมาณแต่ลงงบบางส่วนในตัวถึงแม้ ณ ทุกวันนี้อาจจะมาก 5-6 แสน แต่ กว่าที่จะหมดงบประมาณอีกหลายเดือนอาจจะมีความเดือดร้อนของประชาชนเข้ามา ท่าน ปลัดเทศบาลบอกว่าไม่ต้องใช้ดีกว่า ผมได้พยายามที่จะหาแหล่งงบประมาณ พอดีให้กองช่าง งบประมาณการไม่ต่ำกว่าแสนอยู่ดี บทสรุปคือ ต้องโดนค่าต่อไป
- เมื่อสมาชิกสภาฯ ได้รับคำทักท้วงหรือความเดือดร้อนของประชาชนสามารถนำมาปรึกษา/พูดคุย ได้ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างโยนให้นายกเทศมนตรีฯ ได้เลย ตรงนี้ก็เหมือนกัน พูดมาตลอดว่าได้ พยายามแก้ไขปัญหาดังแต่ยังไม่เข้าฤดูฝนแล้ว พูดกับปลัดเทศบาลเสมอว่าเรารู้ว่ามันจะมีปัญหา ทำไมเราไม่แก้ไขท่านปลัดเทศบาลบอกว่าจำกัดด้วยงบประมาณ ทำให้ไม่ได้จริงๆ จึงสรุปว่าโดน ค่าต่อไป นำเรียนให้ทุกท่านได้เข้าใจ ได้รับทราบ ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ เป็นอย่างมากที่ได้
- /-15-ชี้ประเด็นทำให้เราเข้าใจตรงกัน...

ซึ่งประเด็นทำให้เราเข้าใจตรงกันว่าเงินตัวนี้น่าจะใช้ตรงนั้นตรงนี้ เหมือนกับเงินสำรองจ่ายว่ามีระเบียบข้อจำกัดในการใช้ในส่วนของฝ่ายบริหารพยายามที่จะใช้เงินให้ตรงกับวัตถุประสงค์อยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแก้ไขปัญหาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ว่าคุณจะอย่างไรทำให้การใช้งบประมาณนั้นมันเหมาะสมให้มากที่สุด ทุกปัญหาจะพยายามแก้ไขแม้แต่การลงหินปนดินเราก็บริหารมา 2-3 ปีแล้ว ณ วันนี้ได้เคยคิดว่าจะลงหินปนดินให้หมดก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน ปีนี้เข้าปีที่ 3 แล้วก็ยังเข้าสู่ฤดูฝนอีก ซึ่งตรงนี้ก็มียุทธศาสตร์มีบริบทอะไรเข้ามามากมายเกี่ยวข้องทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอแนะนำเรียนชี้แจง

ประธานสภาฯ  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
-ขออนุญาตให้ผู้อำนวยความสะดวก ได้นำเสนอแหล่งที่มาของเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้  
-ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการในจุดนี้  
-สำหรับที่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการทำแนวเขตสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 18 ในส่วนของการโอนลดจะขอโอนจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 61,090 บาท ขอโอนลด 51,000 บาท

ประธานสภาฯ  
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเพิ่มเติม หากไม่มีจะขอมติในที่ประชุมวาระที่ 3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ บ้านป่าดงงาม หมู่ที่ 18 นายสมาน พรหมวิภา เราจะขอมติคงจะไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือไม่อยู่ในที่ประชุมคงจะไม่อยู่ในที่ประชุม ขอทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาฯ ว่าต่อไปก็ต้องดำเนินนายสมาน พรหมวิภา เป็นตัวแทนของประชาชน ทำงานได้ไม่เต็มที่

เลขานุการสภาฯ  
-ขอมติระเบียบวาระที่ 3.5 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโครงการทำแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์ บ้านป่าดงงาม หมู่ที่ 18  
-มติที่ประชุม -เห็นชอบ 10 เสียง  
-ไม่เห็นชอบ ไม่มี  
-งดออกเสียง ไม่มี  
-ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง(นายสมาน พรหมวิภา)

ระเบียบวาระที่ 4  
นายกเทศมนตรีฯ  
เรื่องอื่นๆ  
-ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมงานบุญบั้งไฟ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ บ้านห้วยทราย และวันวิสาขบูชา วันที่ 1 มิถุนายน 2558

นายจินดา สัตนาโค  
-เทศบาลฯ ได้รับหนังสือจากบริษัท พี.ซี.เอส.เอส. จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินโครงการ อี.ซี.โฮม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหลายลาว ได้ขอหนังสือรับรองอนุญาตระบายน้ำจากโครงการจัดสรรที่ดินลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ จึงขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบก่อนที่จะออกหนังสือรับรอง

นายจินดา สัตนาโค  
-ขออนุญาตให้นายจินดา สัตนาโค รองนายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอเพิ่มเติมรายละเอียด  
-แจ้งรายงานความคืบหน้าการลงหินปนดินก่อนเข้าสู่ฤดูฝน หมู่บ้านที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แก่ หมู่ที่ 14,16,17 และ 18 อยู่ในระหว่างดำเนินการ ได้แก่ หมู่ที่ 20,19 และ 6 คิดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือน มิถุนายน 2558 นี้หากไม่มีอุปสรรค  
-สำหรับงานบุญบั้งไฟ วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 การจุดบั้งไฟจะเริ่มต้นที่ตะวันขึ้น เนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับสายการบิน ซึ่งสถานที่จุดบั้งไฟอยู่ในช่องทางวิ่งของสายการบินพอดี ส่วนพิธี

เปิดโครงการรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ไปแล้ว

- ประธานสภาฯ -สอบถามนายจินดา สัตนาโค เกี่ยวกับสถิติปริมาณบุญบั้งไฟ ว่าได้แจกจ่ายให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ หรือยัง
- นายจินดา สัตนาโค -จะไปติดตามผู้ใหญ่บ้านให้
- นายไพฑูรย์ สุวรรณทา -ปัญหาขยะ หมู่ที่ 17 ผู้รับเหมาไม่ได้ไปเก็บครบทุกซอย ทำให้เกิดการเหม็นเน่า ขอให้กำชับผู้รับเหมาด้วย
- ประธานสภาฯ -เหมือนกันกับหมู่ที่ 9,10,11,12,21 อาทิตย์นี้ก็ยังไม่ได้มาจัดเก็บ
- นายบัญญัติ ปันอินทร์ -ชี้แจงปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับชาติ ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มีนโยบายปัจจุบันปัญหา คือ การเก็บขยะล่าช้าของบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งได้พยายามแล้วปัญหาก็ยังเหมือนเดิม มีทางออกอีกทางหนึ่งไปเห็นที่ตำบลนางแลและตำบลแม่ข้าวต้ม เขาบริหารจัดการขยะโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยตั้งกองทุนขึ้นมาแต่ละหมู่บ้านมีกองทุนขยะโดยเทศบาลตำบลนางแล ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านละ 50,000 บาท ส่วนการกำจัดทางคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคนกำจัด โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการทิ้งขยะเป็นผู้จ่าย โดยจ่ายให้กองทุนกิโลกรัมละ 2 บาท โดยเงินทุกบาททุกสตางค์เทศบาลจะไม่เกี่ยวข้อง ส่วนการคัดแยกอยู่ที่คณะกรรมการส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเผาโดยใช้เตาเผาที่เทศบาลสนับสนุนให้คิดว่าเงินที่เราจัดสรรปีละ 2.4 ล้านเรายังทำได้ ถ้าหากเราเอาเงินส่วนนี้คืนให้กับทางหมู่บ้านๆ ละ 50,000 บาท พร้อมเตาเผาขยะและจัดการบริหารขยะกันเอง เงินทุกบาททุกสตางค์กองทุนหมู่บ้าน หากไม่พอเทศบาลจัดสรรเพิ่มให้อีก อันนี้กำลังอยู่ในกรอบความคิด ขณะนี้คุยกับกองสาธารณสุขอยู่ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร ใครที่มีขยะเยอะๆ ก็เสียเงินกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งขณะนี้ทาง คสช. ได้เปิดไฟเขียวแล้วว่าแต่ละหลังคาเรือนต้องจ่ายค่าบริการเรื่องขยะไม่เกินครัวเรือนละ 150 บาท/เดือน เป็นไปได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราต้องช่วยกันดูแล แต่ถ้าหากว่าเรายังพึ่งพาบริษัทอยู่ปัญหาก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไป
- ขอเสนอที่ประชุมสภาฯ มี 3 ประเด็นที่ขอผ่านสภาฯ ที่จะขอผ่านที่ประชุมประชาคมประจำเดือนของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีฯ คือ การติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันและตามนโยบายของ คสช. ในเรื่องของหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งจะเป็นโครงการกิจกรรมที่รับสนับสนุนโครงการนี้
- โครงการที่ 1 การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพ โดยเทศบาลจะทำป้ายรณรงค์ หมู่บ้านไหนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะผ่านที่ประชุมประชาคม ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 หากหมู่บ้านไหนพร้อมหากมีงานศพก็จะได้นำป้ายรณรงค์ไปแขวนไว้ในงานศพ โดยใช้คำว่าลดการบริโภค ไม่ใช่เลิก เป็นการค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป
- โครงการที่ 2 ครอบครัวยุติธรรม โดยจะสำรวจหาครอบครัวที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จัดทำเกียรติบัตรมอบให้ในโอกาสวันสำคัญ อาจจะเป็นวันแม่หรือวันพ่อ
- โครงการที่ 3 สวดมนต์ข้ามปี ทางคณะสงฆ์ทราบแล้ว ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 3 เทศบาลไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้ แต่จะใช้วิธีเชิญชวน รณรงค์ คณะศรัทธาแต่ละวัด
- ประธานสภาฯ -เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ว่าผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 ได้ประสานกับท่านนายกเทศมนตรีฯ หรือไม่ว่ามีผู้ประสงค์ตั้งโรงทานที่ราย
- นายกเทศมนตรีฯ -มีประมาณ 2-3 ราย ได้แจ้งให้กองการศึกษาทำหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงทาน
- นางอรุณรัศมี คำภูแก้ว -สอบถามเรื่องไฟส่องสว่าง ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะไปติดตั้งเพิ่มเติม เนื่องจากมีชาวบ้านสอบถาม

ไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่ 8,10 ช่วงนี้มีการเปรียบเทียบกัน

- ประธานสภาฯ -กระจกส่องทางแยกทางโค้ง บางแห่งแตก พอจะมีเปลี่ยนบ้างหรือไม่
- ประธานสภาฯ -เกี่ยวกับไฟกิ่ง มี facebook ลงวันนั้น ขออนุญาตเอ่ยนามพันตรีเทพสวัสดิ์ ไชยลังกา ซึ่งได้ปลูกสร้างบ้านที่หลังขณะที่ประชาคมทำแผนได้พยายามดึงไฟจากหน้าบ้านของนายวิรัตน์ คำดี เป็นจุดสุดท้าย จะเป็นโคมสีเหลืองติดบริเวณทางโค้งของโรงเรียนเดิมมีอยู่แล้ว ทางด้านหน้าของโรงเรียนจะไม่มีไฟ คราวที่แล้วได้นำเสนอในที่ประชุมสภาฯ ก็ได้รับงบประมาณไป ทางช่างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เข้าไปประมาณการ ซึ่งบริเวณหน้าบ้านของพันตรีเทพสวัสดิ์ ไชยลังกา จะมีเสาไฟ 2 ต้น ที่นำมาเปรียบเทียบ และได้ชี้แจงไปแล้ว สำหรับหมู่ที่ 11 ยังมีบางส่วนสำหรับไฟกิ่ง สอบถาม ผอ.กองช่างว่ายังมีไฟกิ่งที่ตกสำรวจอีกหรือไม่
- เลขานุการสภาฯ -ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องไฟกิ่งจากที่ได้ฟังจากนางอรุณรัศมี คำภูแก้ว เดียวนี้การสื่อสารต่างๆ เราได้รับข้อมูลอะไรเราต้องพยายามที่จะสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดได้เป็นผู้ชี้แจงอย่างที่ท่านประธานสภาฯ ได้พูดไป อยากสอบถามท่านประธานสภาฯ ว่าไฟกิ่ง หมู่ที่ 16,17 มาจากไหนอย่างไร เพราะว่าหมู่บ้านบางท่านบางคนไปเห็นบอกว่าบ้านทำไมต้องติดไฟเติม บ้านเราต้องติดเสาวันเสา แต่มีบางคนก็ไปอ้างเอาจุดที่เขาบอกว่าเห็นติดทุกเสาไม่มีวันเลย ก็ได้ชี้แจงตามที่ได้รับทราบมาคือติดเสาวันเสา
- ประธานสภาฯ -ในส่วนของบางบ้านที่อยู่ติดๆ กัน อย่างในส่วนของหมู่ที่ 11 บ้านดอน ทางหมู่บ้านมีความประสงค์อยากจะติด ซึ่งทางสายดับมีอยู่แล้ว แต่ทางหมู่บ้านโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านจะมีเงินกองกลางของหมู่บ้านซื้ออุปกรณ์มาแล้วให้กองช่างติดตั้ง เป็นกรณีพิเศษ ในส่วนของหมู่ที่ 12 บริเวณประปา ใช้ไฟของประปา เมื่อสมัยที่ผ่านมาอดีตนายกเทศมนตรีฯ ได้จ่ายเงินให้เป็นค่าอุปกรณ์แต่ใช้ไฟในส่วนของประปา
- นายกเทศมนตรีฯ -ในส่วนของไฟกิ่ง เทศบาลฯ ก็อยากจะติดให้ทุกเสา แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดในส่วนของการใช้ไฟ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 10% ของค่าไฟทั้งหมดในตำบล พยายามไปเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นจริงๆ ในเรื่องของกระจกโค้งก็เกี่ยวเนื่องกับราคาอีก ในส่วนของไฟกิ่ง หมู่ที่ 17 ประมาณ 29 จุด ระยะห่าง 40 เมตร คิดว่าน่าจะมาจากกรมทางหลวงชนบท ในส่วนของไฟกิ่งและกระจกโค้งจะขอเข้าไปพิจารณา
- นายทรงวุฒิ แก้วลลิตี -ถนนลาดยาง บ้านสันมะนะ-ป่าก่อ ผู้รับเหมาหมดสัญญา เมื่อวันที่ 19 ถนนเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อ ผากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังกองช่างได้ช่วยกำกับให้ผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อม
- ได้เป็นคณะกรรมการจัดทำแผน เมื่อครั้งที่ผ่านมา ไม่เห็นได้เข้าร่วมประชุม ต่อไปขอให้เชิญเข้าร่วมประชุมด้วย
- คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ยังไม่ได้รับเงิน ประมาณ 10 กว่าโครงการ
- ประธานสภาฯ -ฝากรองปลัดเทศบาลด้วย เรื่องการเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
- ผอ.กองช่าง -ชี้แจงถนนลาดยาง หมู่ที่ 6-7 กองช่างได้ดำเนินการแจ้งสงวนสิทธิไปยังผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว
- นายกเทศมนตรีฯ -คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ขออนุญาตให้ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจง
- ผอ.กองคลัง -การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลป่าอ้อตอนชัย
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างกรณีสอบราคา ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่มาจากบุคคลภายนอก หมายถึงประชาคมที่จะสามารถเบิกจ่ายได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่กันเงินของปีงบประมาณ 2557 แล้วมาดำเนินการในปี 2558 ในส่วนของคำตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว สำหรับคำตอบแทน

ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ทั้งสิ้น 12 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้เนื่องจากมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าหลักเกณฑ์ที่เทศบาลจะสามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ การตรวจการจ้างต้องอยู่ในระยะเวลาของสัญญาจ้าง กรณีงานจ้างที่มีค่าปรับเทศบาลจะไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ซึ่งทั้ง 12 โครงการเป็นโครงการที่มีค่าปรับคือไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณ ผอ.กองคลัง

นายกเทศมนตรีฯ

-ในส่วนของค่าตอบแทนฯ จำนวน 7,200 บาท ได้พยายามหาทางออกในส่วนของโครงการต่อไป จะต้องมีการที่มีค่าปรับหรือเลยสัญญาแน่นอน อาจจะทำบันทึกแนบท้ายสัญญาว่าหากเลยระยะเวลาให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนอ ขอเชิญ

นายจรัส ทองคำ

1.พื้นที่หนองแสลับ ผู้ใหญ่บ้านได้ยืนยันมาว่าได้ทำหนังสือมาขออนุญาตสถานที่ของก้วยเตี่ยวห้อยชา ออยากทราบว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

2.พูดได้คุยในวันประชุมร่วมกับแม่บ้านว่าถนนบริเวณโรงงานทำขวดเดิม ถนนสันมะนะจะมีที่โอนน้ำซึ่งเราไปขุดลอกแล้ว มีการยุบตัวลงไปเข้าใจว่าอาจจะเป็นท่อแตก น่าจะดำเนินการซ่อมแซมเกรงว่าหากทรุดตัวช่วงหน้าฝนจะทำให้น้ำไหลไม่ทัน

3.ถนนสายสันมะนะจะมีรากต้นฉำฉาทะลุถนน จะมีปัญหาเรื่องผิวทางมีอุบัติเหตุ 2-3 ครั้ง อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแล

4.ตามที่ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา หมู่ที่ 9 ทางหมู่ที่ 9 ได้มีหนังสือมาเมื่อ 17 ธันวาคม 2557 แจ้งว่าทางโรงเรียนอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนก่อสร้างสถานที่เก็บของ ของหมู่บ้าน มาถึงกองช่าง และกองช่างได้เสนอหนังสือถึงนายกฯ เสนอให้สิบเอกเสกสรร ปัญญาวัฒน์ ตำแหน่งนิติกร ได้ดำเนินการ ไม่ทราบว่าสิบเอกเสกสรร ปัญญาวัฒน์ ไปดำเนินการหรือไม่อย่างไร ให้ความล่วงเลยมาถึง 5-6 เดือน นี่คือการประเดิมปัญหาวิธีการทำงานของเราจะต้องมีการปรับปรุงหรือไม่อย่างไร

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณนายจรัส ทองคำ ผากท่านนายกเทศมนตรีฯ สิบเอกเสกสรร ปัญญาวัฒน์ ที่ถูกพาดพิงท่านรองปลัดเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นอย่างประมาทต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการก็เหมือนกัน สั่งเกตดูแล้วที่ผ่านๆ มาทางพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน เหมือนกับการทำงานไม่ประสานกัน

นายกเทศมนตรี

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงเรื่องถนนสายบ้านสันมะนะ

-ประเด็นแรกหนองแสลับ ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่าง ชี้แจง

-ท่อระบายน้ำยุบ มอบให้กองช่างไปสำรวจ

-รากต้นฉำฉา สืบเนื่องจากเป็นทรัพย์สินโดยส่วนรวม หากไปทำโดยพลการอาจมีปัญหากับชาวบ้าน จะขอหารือกับผู้นำหมู่บ้านก่อน

-ปัญหาของหมู่ที่ 9 เป็นเรื่องการบริหารภายใน จะนำไปแก้ไข

ผอ.กองช่าง

-ชี้แจงหนองแสลับ ขณะนั้นปลัดอาวุโสและนายอำเภอเมือง ได้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหนองแสลับ กองช่างได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ ปลัดสุทัศน์ ได้แนะนำให้หมู่บ้านทำประชุมประชาคมแล้วผ่านเทศบาล เป็นขั้นตอนต่อไป

/-19-เกี่ยวกับถนนสายบ้านสันมะนะ...

-เกี่ยวกับถนนสายบ้านสันมะนะท่อน้ำ และรากต้นฉำฉา ท่านปลัดเทศบาลได้สั่งการให้ไปสำรวจเกี่ยวกับท่อทรุดและได้บันทึกเสนอปลัดเทศบาล จะใช้งบประมาณเกือบ 200,000 บาท ในส่วนของรากต้นฉำฉา จะได้ออกไปสำรวจและบันทึกเสนอต่อไป

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณ ผอ.กองช่าง

นายบัญญัติ ปันอินทร์

-ชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 มีประเด็นหลักๆ 2 ประเด็นคือ 1)การบริหารจัดการของงานธุรการ ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้รับปากไปแล้วว่าดูแลภายใน 2)การดำเนินการ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ไปประสานกับเขตพื้นที่และที่ราชพัสดุ คงจะได้คำตอบเร็วๆ นี้

นายกเทศมนตรีฯ

-รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลในส่วนของกองช่าง

1)โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 150,000 บาท

2)โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องสถานที่ก่อสร้าง

3)โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหลายลาว หมู่ที่ 15 อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

4)โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 สอบราคามาแล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้รับจ้าง ได้ประสานไปยังหมู่บ้านหาผู้รับจ้าง คงจะได้ดำเนินการเร็วๆ นี้

5)โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 9 โครงการ อยู่ในขั้นตอนของการประมูลประกาศสอบราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเริ่มประมูลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

6)โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ของบ้านป่าตึงหมู่ที่ 10 และบ้านปุยคำ หมู่ที่ 14 สอบราคามาแล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้รับจ้าง พยายามที่จะปรับเปลี่ยนการขุดบ่อขุดสระแต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้

7)โครงการจัดซื้อท่อประปาของบ้านสันมะนะตลอด หมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

8)โครงการปรับปรุงวางท่อ คสล.หมู่ที่ 11 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

9)โครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางเดิมบ้านริมลาว หมู่ที่ 3 อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างพร้อมกับถนนหน้าวัดสันมะนะ

10)โครงการปรับปรุงตลิ่งลำน้ำกรณ หมู่ที่ 10-11 และโครงการปรับปรุงท่อ คสล.หมู่ที่ 9 อยู่ในระหว่างเซ็นสัญญาจ้าง

11)โครงการจัดส่งท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 12 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

12)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านริมลาว-บ้านห้วยทราย ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว แต่มีปัญหาถนนหลุดลอก ได้แจ้งให้บริษัทมาซ่อม อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ประธานสภาฯ

-ขอบคุณนายกเทศมนตรีฯ ผากอีกโครงการที่ได้รับปากไว้กับหมู่ที่ 11 เกี่ยวกับท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าบ้านปลัดศิริมงคล คำดี

นายสมพบ มณีคำ

-เรื่องโครงการขุดลอกลำน้ำกรณ ขอให้เร่งดำเนินการด้วย

นายกเทศมนตรีฯ

-สืบเนื่องมาจากหลายๆ โครงการค่อนข้างที่จะหมิ่นเหม่ในเรื่องของงบประมาณ ผู้รับเหมาได้เข้าไปดูสถานที่แล้วเกรงว่าจะขาดทุน อีกสาเหตุหนึ่งที่ดำเนินการล่าช้าสืบเนื่องมาจากงบประมาณค่อนข้างจำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยในการประสานงาน ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ ในส่วนของการประชุมสภาฯ ในวันนี้ทุกคำชี้แนะทุกคำติติง ทางฝ่ายบริหารจะนำไปปรับปรุงแก้ไข

ประธานสภาฯ -ขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางสาวคณิศจิตต์ พรหมินทร์)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย  
ผู้บันทึกประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่า  
บันทึกได้ครบถ้วนถูกต้อง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

(นายยุทธพงศ์ ไวยะกา)  
ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ ไชยชมภู)  
กรรมการ

(นายไพฑูรย์ สุวรรณทา)  
เลขานุการคณะกรรมการ

ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ .....

ลงนามแล้ว

(นายชिरารุณี นันต๊ะรัตน์)  
ประธานสภาเทศบาล



